

THÔNG BÁO
Kết quả đánh giá tháng 9/2023

TT	Họ và tên	Đánh giá	Khen	Lý do
I	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ			
1	Đinh Thị Thuý Hà	HTXS NV	Khen cao Cấp Quận	<ul style="list-style-type: none"> -Nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi công việc được giao. -Tích cực tham gia các phong trào: Hỗ trợ tập luyện đội trống, trang trí khung cảnh sư phạm và làm công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng. -Phụ trách trang trí góc đọc sách tại Ngày hội khuyến học phường Sài Đồng và các hoạt động trong chùm kỷ niệm 20 năm thành lập quận của phường Sài Đồng. -Hướng dẫn, phụ trách các Chi đội, tổ chức tốt Đại hội Chi đội cho các Chi đội khối 4+5.
2	Nguyễn Thị Hồng Vân	HTXS NV	Khen cao Cấp Quận	<ul style="list-style-type: none"> -Nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi công việc được giao. -Tích cực tham gia các phong trào: Hỗ trợ tập luyện đội văn nghệ, phục vụ cho lễ khai giảng. -Phụ trách Đội văn nghệ biểu diễn tại Ngày hội khuyến học phường Sài Đồng và các hoạt động trong chùm kỷ niệm 20 năm thành lập quận của phường Sài Đồng.
3	Nguyễn Thị Thanh Vân	HTXS NV	Cấp Trường	<ul style="list-style-type: none"> -Nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi công việc được giao. -Phụ trách khối 4 tham gia tập huấn thay sách, tập huấn chuyên môn. -Tham gia các chuyên đề, chỉ đạo, hỗ trợ GV khối 4+5 hoàn thiện kế hoạch các môn học. -Phân công tiết dạy, hoàn thành Thời khó biểu cho toàn trường.
4	Nguyễn Văn Thanh	HTXS NV	Cấp Trường	<ul style="list-style-type: none"> -Nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi công việc được giao. -Tích cực tham gia các phong trào: Hỗ trợ tập luyện đội trống, trang trí khung cảnh sư phạm và làm tốt công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng.
5	Nguyễn Vũ Hải Linh	HTXS NV	Cấp Trường	<ul style="list-style-type: none"> -Nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi công việc được giao. -Hỗ trợ tích cực cho đồng nghiệp trong công tác cập nhật các phần mềm: Đánh giá nhân sự, hoàn thiện

				<p>các thông tin của HS trên cơ sở dữ liệu đầu năm, công tác rà soát học bạ, đăng duyệt trang web.</p> <p>-Phối hợp với Đoàn Đội hoàn thành các cuộc thi cho HS.</p>
II	<p>Hoàn thành tốt nhiệm vụ:</p> <p>-BGH: Đ/c Phương, đ/c Hoa.</p> <p>-Các đ/c GV, NV còn lại.</p> <p>* Nhắc nhở: Đ/c Hoà chưa vào dạy 2 tiết của lớp 1A1 (theo phân công).</p>			